



ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์

ปรัชญาการศึกษาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นายบัณฑิต ถิ่นพังกา

ปรัชญาปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
และขอแสดงความชื่นชมในเกียรติคุณซึ่งพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม
ของท่านอันเป็นที่ประจักษ์



คำสดุดีเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์

ปริญญาการศึกษาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่เมืองแอนอาร์เบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการครั้งแรกที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๐๓ ในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ย้ายมารับราชการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๓ สมัยติดต่อกัน

ในด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์แผนใหม่ ทั้งในลักษณะที่เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเอก วิชาที่จัดเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์แผนใหม่คือ Symbolic Logic ในการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว ระยะเวลาๆ ประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีหนังสือ





คำสดุดีเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่เมืองแอนอาร์เบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการครั้งแรกที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๐๓ ในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ย้ายมารับราชการที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๓ สมัยติดต่อกัน

ในด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ เป็นผู้มีความสำคัญในการจัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์แผนใหม่ ทั้งในลักษณะที่เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเอก วิชาที่จัดเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์แผนใหม่คือ Symbolic Logic ในการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว ระยะเวลาๆ ประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีหนังสือ



อ่านประกอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี เมืองนาโพธิ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดพิมพ์หนังสือประกอบการสอนวิชา Symbolic Logic ขึ้น นับเป็นตำราคณิตศาสตร์แผนใหม่เล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี เมืองนาโพธิ์ ได้บริหารจัดการขยายงานทางวิชาการให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ชัด ทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นผลสำเร็จ และใช้วิสัยทัศน์ พัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตต่างๆ จนสามารถยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมีการยุบรวมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตปทุมวัน เข้ากับวิทยาเขตประสานมิตร รวมกันเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน

โดยเหตุที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี เมืองนาโพธิ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทางการบริหารตั้งแต่ ระดับหัวหน้าภาควิชา รองอธิการบดี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อเนื่องกันมาหลายปีมีผลงานทางการบริหารวิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ชัด เป็นผู้ใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารให้เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ เป็นผู้ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี นับว่าเป็นผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยแท้จริง สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับปริญญาการศึกษาดุริยางค์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป





คำสดุดีเกียรติคุณ
นายบันลือ ถิ่นพังงา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นายบันลือ ถิ่นพังงา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษและระดับปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก The State College of Iowa และได้รับปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอนอุดมศึกษา เน้นภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์จาก The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายบันลือ ถิ่นพังงา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทั้งในด้านบริหารและวิชาการ เป็นอาจารย์หนึ่งในสามคนแรกที่ได้ร่วมกันบุกเบิกก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน

ในด้านการบริหาร นายบันลือ ถิ่นพังงา รั้งหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา และต่อมาได้รับตำแหน่งอนุสาสก์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารสูงสุดของวิทยาเขตสงขลาติดต่อกันยาวนานถึง ๖ สมัย



ในด้านวิชาการ นายบันลือ ถิ่นพังกา เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการต่าง ๆ หลายตำแหน่ง และเป็นผู้แทนทางการของประเทศไทย ในการประชุมระหว่างชาติหลายครั้ง เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษตัวอย่างที่เป็นกำลังหลัก ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการสอนอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถ จนได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นของกองทุนอนุสรณ์ จอห์น เอ. เอเกิน ประจำปี ๒๕๓๓ นอกจากนี้ นายบันลือ ถิ่นพังกา ยังเป็นอนุกรรมการหนังสือแปลของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น รายงานและเอกสาร รวมทั้งร้อยกรองประเภทต่าง ๆ มีความเข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถในด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้คำได้ตรงตามความหมายเดิม และเลือกสรรคำที่มีพลังวรรณศิลป์ ทำให้ภาษาไพเราะ คมคายและชวนอ่าน ผลงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในปัจจุบัน

นายบันลือ ถิ่นพังกา เป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่มีคุณูปการต่อสังคมประเทศชาติสูงยิ่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย มีความเสมอต้นเสมอปลายและเสมอภาคในการปฏิบัติต่อทุกคน ทำให้เป็นที่เคารพ รัก ยกย่อง และศรัทธา ทั้งของเพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชา และบุคคลทั่วไป สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

